



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด (ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก โทร ๐๓๒ ๙๑๙๕๘๘
ที่ รบ ๗๙๐๐๑/๖๒๔ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง พิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่องเดิม

ด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้รับการร้องเรียนจาก นางสาวอลิสา เนียมเพชร ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถึงกรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกกีดกันการใช้น้ำในบริเวณพื้นที่ สระ ๕ ไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ พบว่าบริเวณสระ ๕ ไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นสระน้ำที่ทางราชการได้สร้างไว้ให้สำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งสภาพพื้นที่นั้น ๆ และตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันผู้ใดจะเข้าไปยึดถือ ครอบครองเพื่อประโยชน์ตนเองนั้นไม่ได้ และในเวลาต่อมาในวันเดียวกัน ได้เข้าไปสอบถามนายณรงค์ เต็มบุญ ถึงกรณีที่ได้กีดกันนางสาวอลิสา เนียมเพชร ไม่ให้ใช้น้ำจริงหรือไม่ โดยนายณรงค์ เต็มบุญ ได้แจ้งว่า ตนไม่ได้กีดกัน นางสาวอลิสา เนียมเพชร ใช้น้ำแต่อย่างใด เพียงแค่บอกกล่าวขอให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะเวลาถึงช่วง ฤดูแล้งน้ำในสระ ๕ ไร่ จะเกิดการแห้งและตนได้ลงทุนกำลังทรัพย์ส่วนตัวเพื่อขุดกันสระน้ำสาธารณะแห่งนี้มี กับการเก็บน้ำมากขึ้น

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงนางสาวอลิสา เนียมเพชร เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรัตน์ จอมเกต)

ผู้ช่วยนิติกร

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายพรศักดิ์ พรอารีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายณัฐพล อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ที่ รบ ๗๙๐๐๑/๑๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
๑๗๑ หมู่ ๓ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๔๐

ณ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
เรียน นางสาวอลิสรา เนียมเพชร

ตามที่ท่านได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก โดยทาง () หนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ (/) ด้วยตนเอง () ทางโทรศัพท์ () อื่น ๆ..... เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ถูกกีดกันไม่ให้ใช้น้ำสาธารณะประโยชน์ บริเวณสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ตามที่ได้รับ การร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากท่านแล้วและจากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงดังจะแจ้งให้ท่านได้ทราบดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้มอบหมายให้ นายสุรัตน์ จอมเกตู เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายและคดี ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ และพบว่าเป็นสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สระเก็บน้ำบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งสภาพพื้นที่นั้น ๆ และตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันผู้ใดจะเข้าไปยึดถือ ครอบครองเพื่อประโยชน์เฉพาะตนนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้เฉพาะเหตุแห่ง ความผิดนั้น

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรัตน์ จอมเกตู เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงกับนายณรงค์ เต็มบุญ ถึงกรณีที่ได้ไปบอกกล่าวมิให้บุคคลอื่นใช้น้ำในสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ ตรงจุดบริเวณที่ตนได้วางท่อเกษตรรดน้ำไปใช้นั้น ได้ข้อเท็จจริงว่านายณรงค์ เต็มบุญ มิได้ห้ามให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดย้ายท่อเกษตรออกตรงจุดบริเวณที่ตนวางท่อ ไว้เพียงแต่ขอให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัดและตรงจุดบริเวณที่ตนวางท่อเกษตรรดน้ำไปใช้นั้นเดิมทีก่อนที่จะมี หน่วยงานของทางราชการเข้ามาดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตนได้ลงทุนขุดบ่อโดยแจ้งให้ นายกาฝาก บุญเปื้อง อดีตผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ประสานหน่วยงานป่าไม้เพื่อขอขุดบ่อในบริเวณสระเก็บน้ำที่ตื้นเขินเพื่อให้เกิดความลึกและสามารถกักเก็บน้ำไป ใช้ในแปลงเกษตรของตนเพราะทราบดีว่าในช่วงฤดูแล้งสระน้ำไม่สามารถกักเก็บน้ำได้และจะสร้างความ เดือดร้อนกับพืชผลทางการเกษตรของตนต่อมาในภายหลังเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีหน่วยงานของทางราชการได้

/ได้เข้ามา...

ได้เข้ามาก่อสร้างสำหรับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก แต่ได้ขุดลอกตรงจุดบริเวณอื่นของสระน้ำ ๕ ไร่ และมีความลึกไม่เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ นายณรงค์ เต็มบุญ ได้ฝากบอกให้กลุ่มผู้ใช้น้ำได้เข้าใจถึงต้นตอและตนไม่ได้กีดกันบุคคลใดให้ใช้น้ำบริเวณที่ตนได้วางท่อแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณจุดนั้นได้มีวินัยหรือระบบการใช้น้ำอย่างพอเพียงเพราะตนทราบดีว่าหากไม่มีวินัยการใช้น้ำอย่างไม่เป็นระบบ ปริมาณน้ำก็จะไม่เพียงพอต่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้เล็งถึงปัญหาดังกล่าวของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ หรือกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก และเพื่อเป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้พิจารณาแล้วจึงขอเสนอแนวความคิดเห็นให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำในสระเก็บน้ำ ๕ ไร่ ได้ปรึกษาหารือในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านตากแดด หมู่ที่ ๒ ตำบลยางหัก และประสานไปยังผู้ปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสำรวจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยขุดลอกสระเก็บน้ำให้มีความลึกและมีความจุของปริมาณน้ำอย่างเพียงพอเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นตลอดทุกๆปี เหมือนอย่างที่ผ่านมา รวมถึงตลอดถึงให้มีวินัยการในการใช้น้ำร่วมกันอย่างมีระบบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐพล อังกิ้นันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

สำนักปลัด (กลุ่มงานกฎหมาย)
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
โทร/ โทรสาร. ๐๓๒- ๙๑๙๕๘๘
www.yanghak.go.th



